



HUGH NGUYEN

CLERK-RECORDER

BIRTH AND DEATH RECORDS
FICTITIOUS BUSINESS NAMES
MARRIAGE LICENSES/RECORDS
NOTARY REGISTRATION
ORANGE COUNTY ARCHIVES
PASSPORTS
PROPERTY RECORDS

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Tức Thời
5 Tháng tư, 2022

Liên Lạc : David Cabrera
ĐT : (714) 834-2248
David.Cabrera@rec.ocgov.com

COVID-19 ĐÃ KHÔNG SO SÁNH ĐƯỢC VỚI HỆ THỐNG CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ SECURE CỦA CƠ QUAN TRƯỚC BẠ

Trong thời gian đại dịch COVID-19 vẫn phòng buộc phải đóng cửa trong tháng Ba 2020, Cơ Quan Trước Bạ Quận Cam vẫn cố gắng tiếp tục trước bạ các hồ sơ chuyển nhượng địa ốc mà không hề bị gián đoạn. Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn đã ghi công trạng cho hệ thống chuyển nhượng điện tử liên quận hạt mang tên SECURE của cơ quan cho thành tích này. Mặc dầu đóng cửa, cơ quan trước bạ đã trải qua một số lượng gia tăng con số các hồ sơ trước bạ qua hệ thống điện tử từ 68% lên đến mức độ hiện nay là 85%. SECURE được phát động trong năm 2007, đã trở nên chính yếu trong thời gian khi việc đi trước bạ không cần có mặt tại chỗ đã trở nên quan trọng, đặc biệt là trong thời gian đại dịch có một không hai trong cuộc đời.

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn phát biểu: “ SECURE cho phép chúng tôi được tiếp tục làm dịch vụ quan yếu cho công chúng, tôi rất lấy làm hân hạnh khi nhìn thấy hệ thống hoạt động bất chấp đại dịch và khách hàng vẫn có thể trước bạ được các hồ sơ địa ốc quan trọng trong giai đoạn chưa từng có này.”

Mặc dầu đóng cửa, trong năm 2020, cơ quan trước bạ đã trước bạ 781,414 hồ sơ, 83% bằng điện tử. So sánh với 2019, một năm trước năm đại dịch, cơ quan đã trước bạ 552,688 hồ sơ, 68% bằng điện tử. Năm 2020, các luật lệ của Bộ Tư Pháp Tiểu Bang đã giúp chấp thuận 1,011 người nhận đơn có thẩm quyền mới qua hệ thống SECURE. Hiện tại, có 16 quận hạt hợp tác qua hệ thống SECURE. Tháng 10, 2021, cơ quan trước bạ đã đạt được một thành tích to lớn đã trước bạ được 10 triệu hồ sơ trước bạ bằng điện tử kể từ khi áp dụng việc trước bạ bằng điện tử năm 1997. Con số này đã biến Quận Cam trở thành cơ quan đứng đầu toàn quốc trong việc trước bạ bằng điện tử. Hệ thống SECURE đã tăng trưởng một cách đều đặn vững chắc kể từ ngày chương trình được phát động, xuyên qua vài năm trong quá khứ đã trở thành một hiện tượng.

SECURE cho phép, các cơ quang sang nhượng, đổi tên địa ốc và các công ty tài trợ trước bạ các hồ sơ địa ốc bằng điện tử và an toàn cho liên quận hạt từ một màn ảnh đơn thuần, cung cấp hiệu quả qua một màn ảnh đơn thuần, cung ứng hiệu quả bằng cách giảm thiểu chi phí chuyển đạt hồ sơ, thời gian của nhân viên, và cho phép thời gian cung cấp thông tin lẹ làng hơn. Quận Cam là quận dẫn đầu của hệ thống cùng làm chủ chung với các quận Los Angeles, San Diego, và Riverside. Là quận hạt dẫn đầu, Quận Cam làm việc chặt chẽ với Bộ Tư Pháp California (DOJ) để bảo đảm tất cả các luật lệ có nghĩa là giữ SECURE an toàn và nghiêm chỉnh tuân thủ. Điều này bao gồm cộng tác với DOJ để bảo đảm những người nhận đơn qua ENSURE được hoàn tất cuộc kiểm tra về gia thế, nguồn gốc và được cấp giấy chứng nhận thích nghi trước khi sử dụng hệ thống.

Cơ Quan cũng có thành phần liên hệ từ chính phủ với chính phủ đối với SECURE (SECURE G2G) cho phép các thực thể chính quyền khác nạp trình các hồ sơ trước bạ bằng điện tử. Điều này đã cho một vài thực thể chính quyền tiếp tục trước bạ hồ sơ ngay cả trong thời gian đại dịch.

Muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ của Cơ Quan Chánh Lục Sự, xin vào OCRecorder.com hay liên lạc với cơ quan qua đường giây thông tin (714) 834-2500. Đường giây thông tin sẵn sàng từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.

###

NORTH COUNTY BRANCH OFFICE
WELLS FARGO BUILDING
222 S. HARBOR BLVD., STE 110
ANAHEIM, CALIFORNIA 92805

ORANGE COUNTY
COUNTY ADMINISTRATION SOUTH
601 N. ROSS STREET
SANTA ANA, CALIFORNIA 92701

OLD ORANGE COUNTY
COURTHOUSE
211 W. SANTA ANA BLVD. ROOM 201
SANTA ANA, CALIFORNIA 92701

SOUTH COUNTY BRANCH OFFICE
LAGUNA HILLS CIVIC CENTER
24031 EL TORO ROAD, SUITE 150
LAGUNA HILLS, CALIFORNIA 92653